

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC...

(Tiếp theo trang 1)

để nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát chèo (đồng bằng sông Hồng) là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã tham gia ý kiến về những nội dung tình hình Thái Bình báo cáo, đề xuất, kiến nghị. Cơ bản các ý kiến đều thống nhất với nội dung tình báo cáo và cho rằng những đề xuất, kiến nghị của tỉnh đều thiết thực, phù hợp, nếu thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và bảo đảm công tác an sinh xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình trong khó khăn đã vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc phòng, an ninh, bảo

đảm an sinh xã hội. Thủ tướng cho rằng, các tỉnh có mạnh thì trung ương mới mạnh, cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường. Thái Bình có đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo và khát vọng đổi mới, phát triển; người dân giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và cũng rất cần cù, năng động, sáng tạo, dân trí cao là tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Để phát huy truyền thống, kinh nghiệm, tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và con người Thái Bình, Thủ tướng đề nghị: Thái Bình cần khắc phục một số hạn chế như quy mô nền kinh tế nhỏ; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chưa cao; thu hút đầu tư nước ngoài thấp, chưa có những đại dự án tạo sự bứt phá kinh tế cho tỉnh... Muốn vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh phải tìm ra hướng đi cho kinh tế - xã hội của tỉnh tăng tốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở: Trước mắt, Thái



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Bình cần tập trung đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế Thái Bình với trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao để nâng giá trị

sản xuất, thu nhập cho người dân; đặc biệt, tập trung chỉ đạo, đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất và tinh thần. Cùng

với phát triển công nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, tỉnh cần phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, nhất là thương mại điện tử. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh

doanh, góp phần thu hút đầu tư lớn hơn trong những năm tới. Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tình huống đột xuất, bất ngờ trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đối với các nội dung tình đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép kết nối hệ thống giao thông theo đề xuất của tỉnh; các bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh Thái Bình thực hiện công tác quy hoạch, bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối. Thủ tướng đồng ý và sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu và hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng xem xét sớm phê duyệt thành lập các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, giúp tỉnh có căn cứ đầu tư và thu hút đầu tư. Thủ tướng cũng đồng ý nguyên tắc chung quy hoạch thực hiện một số công trình, dự án phục vụ phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Nhất trí với đề xuất của tỉnh về việc bổ sung vào quy

hoạch định VIII các quy hoạch điện gió, điện khí giúp bảo đảm nguồn năng lượng cho Thái Bình phát triển công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, phải phân đấu hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động trong năm 2021 - 2022. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với tỉnh Thái Bình rà soát các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tỉnh chăm lo đời sống người có công, thực hiện công tác "Đến ơn đáp nghĩa". Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng tỉnh Thái Bình thúc đẩy, sớm hoàn thiện hồ sơ để UNESCO công nhận nghệ thuật hát chèo là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Thay mặt Đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ý kiến tham gia của các bộ, ngành, hứa nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Thủ tướng đã giao.

61 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSDP); công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương triển khai và hoàn thành toàn diện công tác QPQSDP. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; qua kiểm tra, đánh giá có 100% nội dung đạt yêu cầu, tỷ lệ đạt khá, giỏi trên 75%. Công tác tuyển quân năm 2020 và chính sách hậu phương quân

đội được thực hiện chu đáo, đạt hiệu quả, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Tỉnh đã trích trên 6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương thăm hỏi, tặng quà động viên, giúp đỡ gia đình và thanh niên trúng tuyển yên tâm tu dưỡng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường các biện pháp nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao kết

quả Thái Bình đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QPQSDP và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QPQSDP; chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, sở, ngành theo kế hoạch.

Kết luận hội nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị pháp luật về trang bị, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai, cụ thể hóa và có giải pháp đồng bộ thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ QPQSDP năm 2021. Lực lượng vũ trang tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm

vụ QPQSDP mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhất là nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý người cách ly tại các khu cách ly tập trung, bảo đảm tuân thủ an toàn. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai quốc phòng, quản lý quỹ đất quốc phòng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau thời gian diễn tập năm 2021. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp vận động thanh niên đi làm ăn xa về địa phương khám tuyển theo quy định, thực hiện tốt công tác khám tuyển, rà soát tiêu chuẩn chính trị, quản lý thanh niên trúng tuyển, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng cao. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động

động viên, thăm hỏi, tặng quà tân binh và tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện; phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh. Các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, 61 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, phong trào đơn vị quân lý tài chính tốt, nhiệm vụ QPQSDP, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 và thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển giai đoạn 2010 - 2020 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh khen thưởng.

THIÊN AN

Giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Tỉnh đoàn Thái Bình đã thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa hai ngành, nhất là trong đổi mới nội dung, hình thức giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần bồi đắp lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Chúng tôi đến thăm Trường Mầm non Hồng Tiến (Kiến Xương) đúng dịp nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa trải nghiệm để các bé tập làm chiến sĩ. Hơn 250 em nhỏ từ 3 - 5 tuổi được tham gia các nội dung như: gấp quần áo, múa hát văn nghệ, học các động tác hành quân với không khí rất vui tươi, hứng khởi. Cô giáo Trần Thị Nhuận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với hoạt động ngoại khóa này, chúng tôi mong muốn hình thành, nuôi dưỡng trong tâm hồn các em nhỏ tình yêu với quê hương, đất nước, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.



Tập làm chiến sĩ - hoạt động ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non Hồng Tiến (Kiến Xương).

vở, cây bút để động viên học sinh hàng say học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Không chỉ ở xã Hồng Tiến, từ đầu năm đến nay, nhất là trong tháng 12, hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng được các bộ đoàn, hội CCB phối hợp tổ chức khắp trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong năm 2020, Hội CCB và Tỉnh đoàn Thái Bình đã phối hợp chỉ đạo triển khai đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Hai

ngành đã tổ chức hơn 210 buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thi, hội diễn, cuộc thi viết "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác" thu hút trên 60.000 bài dự thi với nhiều tác phẩm chất lượng cao. Liên ngành đã tổ chức 172 hoạt động giáo dục truyền thống, lồng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc thu hút sự tham gia của gần 32.000 đoàn viên, thanh thiếu niên. Những hoạt động như thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi và trao quà hội viên CCB, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai ngành.

Cùng với đó, hai ngành chủ động phối hợp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như "CCB gương mẫu" và "Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới" tạo động lực giúp hội viên, đoàn viên hàng hái thi đua lao động sản xuất, nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi được liên ngành triển khai và nhân rộng ra toàn tỉnh. Đời sống các hội viên, đoàn viên từng bước được cải thiện, hội viên CCB được viên con cháu xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

TIẾN DAT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Kiến Xương.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) đến thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) theo hình thức BT kết hợp BOT được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2017 đã phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm ổn định về an ninh - quốc phòng khu vực ven biển, tạo điều kiện giao thương giữa các huyện trong tỉnh và làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian qua. UBND tỉnh đã cho phép nhà đầu tư được thu phí hoàn vốn tại trạm thu phí sử dụng đường bộ Km13+250 đường 39B từ ngày 11/1/2017 với thời gian thu dự kiến theo phương án tài chính ban đầu là 18 năm. Tuy nhiên, qua gần 4 năm triển khai thực hiện, việc thu phí tại trạm thu phí đã không đạt được hiệu quả như dự kiến, nhiều chủ phương tiện không thuộc đối tượng ưu tiên chảy ý không chịu mua vé qua trạm, gây rối trật tự, chống đối để cố tình gây ùn tắc giao thông, thậm chí một số đối tượng hành hung nhân viên thu phí, gây mất an ninh trật tự tại trạm.

Tại cuộc họp, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại trạm thu phí BOT đường 39B nhằm hoàn vốn cho chủ đầu tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với nhà đầu tư và đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tổ chức thu phí tại trạm thu phí BOT đường 39B để thu hồi vốn cho dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các huyện Kiến Xương, Tiến Hải, ngành Công an và các cơ quan thông tin đại chúng vừa tăng cường vận động, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các chủ phương tiện vừa có hình thức răn đe những trường hợp không chấp hành nghiêm việc mua vé khi đi qua trạm nhưng phải bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

THÔNG BÁO TÍN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỄN BẮC

- Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 225 triệu đồng
Số trúng thưởng: 09945
Mở thưởng ngày 12 tháng 12 năm 2020
Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá 150 triệu đồng
Số trúng thưởng: 69066
Mở thưởng ngày 13 tháng 12 năm 2020

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 47, Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng. Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu. CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 16/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 73,9 triệu người nhiễm và hơn 1,64 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 16/12, Việt Nam có không có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Tổng số người nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước vẫn là 1.405 bệnh nhân. Hiện 1.252 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 118 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến 17 giờ ngày 16/12, tại Thái Bình, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 4 với SARS-CoV-2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã công bố điều trị khỏi cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.359 vào ngày 16/12. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 là 191 người từ nước ngoài về và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiến Hải) là 33 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh. HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

- SỐ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885